

## คมคิด คนเขียน 'เสียงดัง แรงไม่ออก'

**รับ** สารภาพตรง ๆ เป็นคอบอลด้วยง ไล่ตั้งแต่ระดับสโมสร ไปจนถึง เกมฟาดแข้งระดับโลก ช่วงที่มีข่าวการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศหาผู้ช่วยสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2022 ยังช่วยออกแรงลุ้นตัวโก่ง

พอมีข่าว "กลุ่มทรู" หนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 300 ล้านบาท เลยแอบชอบคุณอยู่ในใจ แต่จะว่าไป ที่ผ่านมา บริษัทสื่อสารของคนไทย ก็ช่วยเหลือกิจกรรมบ้านเกิดเมืองนอนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทเมื่อย่าง "ซีพี" ทั้งช่วยให้เพื่อนร่วมชาติมีความสุข หรือเวลาประเทศต้องเผชิญปัญหา ทั้งภัยธรรมชาติและวิกฤติต่าง ๆ จัดอยู่ในประเภท พุดแล้วทำ ไม่ใช่สร้างภาพแล้วไม่ควักเงิน

สำหรับการร่วมสนับสนุน ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก ด้วยงบประมาณ จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิ์ที่จะได้ถ่ายทอดสดบนดิจิทัลทีวี ร่วมกับดิจิทัลทีวีรายอื่น และสิทธิพิเศษในการ ออกอากาศบนเคเบิล ดาวเทียม ไอพีทีวี บนมือถือ OTT และ อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ กกท. ได้เสนอให้กับผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น ๆ ภายใต้อ้างอิงเดียวกัน โดย "กลุ่มทรู" เป็นรายเดียวที่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว

ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมสนับสนุน เพื่อให้คนไทยได้รับชมทัน ช่วงเวลา เปิดสนามแข่งขัน รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อมอบเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกค้า "กลุ่มทรู" ที่เป็นแฟนบอล ให้สามารถรับชมผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ของกลุ่มทรู ทั้งทีวีชั้นดี และทรูโอดี รวมทั้งผ่านมือถือที่ใช้ชมทรูมูฟ เอช

ดังนั้น กลุ่มทรูในฐานะ ผู้ได้รับสิทธิจาก กกท. จึงยืนยันถึงสิทธิตามที่ กกท. และ "กลุ่มทรู" ได้ทำข้อตกลงกันไว้ อันเป็นไปตาม มาตรฐานของทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ การคำนึงถึง กฎหมายลิขสิทธิ์ ยังได้ถูกระบุอยู่ในประกาศ กกท. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (กฎ Must Carry) ของ กกท.

รวมทั้งแนวปฏิบัติตามกฎ Must Carry ที่ระบุว่า การให้

บริการโทรทัศน์ตามกฎหมาย Must Carry จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อีกด้วย

ขณะที่ "ดร.ธีรเดช ดำรงค์ผลาสิทธิ์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรูฯ ให้ความเห็นว่า "ในช่วงที่ทุกฝ่ายพยายามร่วมกันหาทางออกให้คนไทย ได้รับชมฟุตบอลโลก 2022 ได้ทันเวลา "ทรู" ยินดีและพร้อมสนับสนุนงบประมาณ 300 ล้านบาท และลงทุนเมื่อยายในการถ่ายทอดสดเพื่อคนไทย ได้มีเวลาแห่งความสุขในการรับชม World Cup 2022

และที่ผ่านมา กลุ่มทรูยังพร้อมมอบสิทธิเปิด ให้ช่องทีวีดิจิทัลอื่น ๆ ได้ออกอากาศการแข่งขัน 16 แมตช์ของฟุตบอลโลก 2022 คู่ขนานกับช่องทรูฟรียูในระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพื่อให้คนไทยได้มีความสุขกับมหกรรมกีฬารังนี้้น ดังนั้น จึงอยากให้คนไทยทุกคนเข้าใจและช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่อาจทำให้คนทั้งประเทศต้องเสี่ยงต่อการถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ระงับสิทธิ

หากปล่อยให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศไทย หาเอกชนมาลงทุนในคอนเทนต์ระดับโลก ได้ยากมากขึ้นทุกปี เพราะขาดการคุ้มครอง และเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในอนาคตจากทุกภาคส่วน หากเราแก้ให้ถูกต้องตั้งแต่นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยิ่ง

บอกตามตรง ไม่อยากให้ประเทศไทย ส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการอ้างกฎในประเทศ เพื่อละเมิดกฎหมายที่ยอมรับกันทั่วโลก ความผิดจากกระดุมเม็ดแรก ทำให้เอกชนเรียนรู้ที่จะไม่ลงทุนใน คอนเทนต์ลิขสิทธิ์ แล้วถูกปล้นสิทธิไปแจกจ่ายฟรี แล้วอ้างสิทธิ ทำให้เกิดกระแส "เสียงดัง หน้าแดง แรงไม่ออก" ไม่ออกดังค์ แต่อยากเอาไปหาประโยชน์ วันนี้ประเทศต้องพัฒนา เริ่มจากการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น

สำคัญที่สุด กกท. เป็นคนคุมกฎ ต้องระมัดระวัง อย่าให้ถูกมองว่า เลือกที่จะละเมิดสิทธิที่เอกชนเสียสละเงินไปให้ได้มาเพื่อความสุขคนไทย แต่เอาความดีอ้างตัวอักษรมาแจกจ่าย ให้คนไม่ออกแรง ทำให้ในอนาคตจะหากคนมาเสี่ยงลงทุนลิขสิทธิ์คอนเทนต์ดี ๆ ยากมากขึ้น การขโมยของมาแจก ไม่ได้เป็นคนดีอย่าให้เมืองไทยยังคงคิดกับการเอาเปรียบผู้อื่น.

"เซียนขันธ์"